

**ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564**

นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2565

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก ภาค ข และภาค ค๑ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และสอบภาค ค๒ ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และดำเนินการประมวลผลเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้คะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จำนวน ๕๕๐ คน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย และแยกตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกตามที่สำนักงานการศึกษาเสนอ รายชื่อปรากฏตามบัญชีประกาศผลการสอบและรายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๑. กลุ่มวิชาแนะแนว	จำนวน	๑๔ คน
๒. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ	จำนวน	๓๘ คน
๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา	จำนวน	๓๑๔ คน
๔. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์	จำนวน	๖๑ คน
๕. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา	จำนวน	๒๗ คน
๖. กลุ่มวิชาดนตรีไทย	จำนวน	๕๗ คน
๗. กลุ่มวิชาดนตรีสากล	จำนวน	๓๙ คน

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐนอกสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมติ ก.ก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คือต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี นับถึงวันขอโอน รวมถึงการขอโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่การลาออกจากราชการ และต้องแจ้งความประสงค์ขอโอนให้สำนักงานการศึกษาทราบล่วงหน้า ๑ ปี (เมื่ออยู่ครบ ๗ ปี สามารถแจ้งความประสงค์ได้) เพื่อเป็นการวางแผนการทดแทนอัตราว่างและการพัฒนาบุคลากรต่อไป



อนึ่ง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยกเลิกคำสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)  
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.  
ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) กำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 01 กลุ่มวิชาแนะแนว

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 02 กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 03 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 04 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 05 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 06 กลุ่มวิชาดนตรีไทย

[คลิกที่นี่เพื่ออ่าน](#) 07 กลุ่มวิชาดนตรีสากล

ที่มา [teacherbkk.thaijobjob.com](http://teacherbkk.thaijobjob.com)